



Kính gửi: Bộ Tài Chính

Phúc đáp công văn số 14799/BTC-CST về việc “*Sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO năm 2015 đối với một số mặt hàng*”, Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến phản hồi như sau:

Theo dự thảo, đối với nội dung danh mục 10 dòng thuế phải cắt giảm thuế suất nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO năm 2015: Trong danh mục thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng cá hồi đông lạnh (HS 0303.19.00) đang dự kiến mức thuế suất năm 2015 là 18%. Cá hồi đông lạnh được nhập khẩu về để phục vụ gia công xuất khẩu và cả tiêu thụ trong nước. Mặt hàng cá hồi hiện nay ở Việt Nam chưa phải là sản phẩm đã sản xuất được ở cấp độ hàng hóa, việc nhập khẩu không mang tính cạnh tranh với sản xuất trong nước. Hiệp hội đề xuất mức thuế NK với cá hồi về 0% nhằm phong phú nguồn nguyên liệu chế biến gia công XK.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng trân trọng đề nghị Bộ Tài chính xem xét báo cáo, phân tích & kiến nghị của Hiệp hội về thuế nhập khẩu một số mặt hàng thủy sản chủ lực gồm tôm, cá ngừ và mực/bạch tuộc đã được gửi tới Bộ Tài chính tại công văn số **75/2014/CV-VASEP** ngày 17/4/2014 (chi tiết tại mục IV, Phụ lục 2 của CV 75/2014).

Theo đó, Việt Nam đã được ghi nhận là nhà cung cấp thủy sản lớn & chất lượng trên thế giới (đứng thứ 4 Thế giới về XK) với khả năng cạnh tranh cao. Với nhu cầu tiêu dùng thủy sản của thế giới ngày càng lớn, Việt Nam đang và sẽ là điểm đến của nhiều nước nhập khẩu. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước cho chế biến xuất khẩu (CBXK) ngày càng thiếu (cả nguồn khai thác biển và từ nuôi trồng). Hiện nay, nguồn nguyên liệu trong nước chỉ đủ đáp ứng khoảng **70-75%** nhu cầu cho CBXK (cá ngừ chỉ khoảng tối đa 50%), tương ứng khoảng 60-65% công suất chế biến của các nhà máy. Để duy trì năng lực cạnh tranh và tạo công ăn việc làm, nhiều DN trong thời gian qua đã nhập khẩu nguyên liệu từ các nước để phục vụ cho sản xuất xuất khẩu, mang lại lợi ích kinh tế & xã hội to lớn.

Căn cứ theo Chiến lược Phát triển Thủy sản Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại Quyết định **1690/QĐ-TTg** ngày 16/9/2010 và Quyết định số **2310/QĐ-BNN-CB** ngày 4/10/2011 của Bộ NN&PTNT phê duyệt Quy hoạch Phát triển Chế biến Thủy sản toàn quốc đến năm 2020, trong đó **xác định**: *CBTS là động lực phát triển cho lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và dịch vụ hậu cần trong ngành thủy sản. Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống CBTS phát triển bền vững theo hướng hiện đại, đồng bộ từ sản xuất, cung ứng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm với khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Mục tiêu: XK thủy sản đạt 8 tỷ USD vào năm 2015 và 10 tỷ USD vào năm 2020, và xác định cần phải nhập khẩu tương ứng 600.000 tấn thủy sản nguyên liệu*

(ước khoảng 1,3 - 1,5 tỷ USD) vào năm 2015 và **1 triệu tấn** (tương đương 2-2,5 tỷ USD) vào năm 2020 mới đủ cho hoạt động chế biến và XK trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, để nhập khẩu thủy sản cho chế biến xuất khẩu và gia công XK vẫn còn những khó khăn, bất cập trong các quy định hiện hành liên quan đến thuế nhập khẩu còn áp dụng cao nên chưa thể bút phá và phát huy hết thế mạnh.

Mức thuế nhập khẩu còn cao đối với một số loại thủy sản có giá trị thương mại lớn trên thế giới và đang được DN Việt Nam nhập đa số: tôm các loại (10-15%); cá ngừ các loại (12-24%); mực-bạch tuộc (10-17%)... Trong khi, **85-90%** giá trị nhập khẩu là cho mục đích SXK, gia công XK (khi XK sẽ không phải nộp thuế NK) và nhiều loài thủy sản khác đã được Bộ Tài chính đưa thuế NK về 0%. Mặc dù các DN được hưởng ân hạn thuế 275 ngày, nhưng với mức thuế cao như hiện nay đa số các DN sẽ phải tạm nộp thuế trước đó khiến cho “sức căng” về hạn mức tín dụng và lãi suất phải trả khi “tạm nộp thuế” là khá lớn, tạo thêm khó khăn cho DN và làm giảm khả năng cạnh tranh của các DN Việt Nam so với các nước trong khu vực (Trung Quốc, Thái Lan có thuế NK thủy sản là 0%).

Năm 2011, Hiệp hội VASEP đã có công văn số 135/2011/CV-VASEP ngày 20/9/2011 gửi Bộ Tài chính và Bộ NNPTNT đề nghị giảm thuế nhập khẩu, Bộ NNPTNT cũng đã có văn bản số **3352** /BNN-CB ngày 16/11/2011 v/v đề xuất phương án giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản cho XK. Theo đó, Bộ NNPTNT đồng nhất trí với đề nghị của VASEP tại công văn số 135/2011/CV-VASEP.

Hiệp hội, bằng văn bản này, kiến nghị Bộ Tài chính xem xét **giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản xuống 0% đối với 1 số loài thủy sản hiện còn duy trì mức thuế mà DN có nhu cầu NK cao (tôm các loại, cá ngừ các loại, mực/bạch tuộc)** nhằm tháo gỡ những khó khăn về nguồn nguyên liệu SXK và gia tăng kim ngạch XK thủy sản theo Chiến lược mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Hiệp hội kính mong Bộ Tài chính ưu tiên xem xét và giải quyết theo kiến nghị trên của Hiệp hội.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ NNPTNT;
- Cục CB NLTS & Nghề muối;
- Cục XNK (Bộ Công Thương);
- Chủ tịch & các PCT Hiệp hội;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VP Hiệp hội.

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI

